

Nếu trúng số để được, vẫn đi học!

WESTMINSTER (NV)- “Nếu em trúng số để được món lên đến nhiều chục triệu đô la, để bỏ o để m cho em có một cuộc sống giàu sang, sung sướng đến tận cùng mà không cần phải làm bất cứ việc gì, thì em có tiếp tục đi học không? Và em sẽ dùng tiền đó để làm gì?”



Trúc Trần, 16 tuổi, học lớp 11 trường La Quinta, “Phải đi học để học, vì học không chỉ là để có được kiến thức, mà còn học để biết cách tư duy, học để đi sống, học để tính toán, học cách biết chia sẻ và biết yêu.”
(Hình: Tâm Quách)

Đó là hai câu hỏi mà phóng viên Ngô Thị Ngọc Viêt đặt ra cho một cuộc phỏng vấn với một số em học sinh người Mỹ gốc Việt tại tiểu học đến từ học nhân số kiến giáo để được Mega Millions lên tới hơn 500 triệu đô la sẽ xổ vào tối Thứ Sáu, 30 tháng 3.

Đều rất bất ngờ là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của cả 4 em Matthew Ngô, 11 tuổi; Trúc Trần, 16 tuổi; Nghiêm Trần, 23 tuổi và Kathy Phan, 21 tuổi; 4 người khác nhau, lại gần như hoàn toàn giống nhau. Đó là “dùng tiền trúng số để tiếp tục đi học!”

Sau chuyện “dùng tiền để đi học,” các em mới tính đến việc dùng tiền trúng số đó cho những mục đích khác, trong đó có mục đích “cho ba mẹ và Việt Nam du lịch.”

Còn “tại sao phải học khi đã có quá nhiều tiền?” thì mọi em cũng có một cách giải thích theo suy nghĩ của riêng mình.

Ngũ i trũ gũ c Viũ t: Kiũ n thũ c quan trũ ng hũ n tiũ n

Tác Giả: Ngũ c Lan/Ngũ i Viũ t

Thứ Sáu, 30 Tháng 3 Năm 2012 06:18

Em Matthew Ngô, 11 tuũ i, đang hũ c lũ p 5, hiũ n sũ ng tũ i tiũ u bang North Carolina cho biũ t:

“Nũ u trũng sũ , con lũ y tiũ n đó đũ trũ tiũ n hũ c phí hũ c đũ i hũ c cho con. Nũ u còn đũ , con đũ dành trũ hũ c phí cho con cũ a con. Nũ u vũ n còn đũ , con mũ 'business' vì nó có thũ giúp con kiũ m đũ c thêm nhiũ u tiũ n nũ a.”

“Tũ i sao lũ i phũ i đi hũ c?” - “Hũ c là đũ hũ c.” Matthew trũ lũ i mũ t cách đũ n giũ n nhũ vũ y.



**Matthew Ngô, 11 tuũ i, đang hũ c lũ p 5, hiũ n sũ ng tũ i North Carolina,
“Nũ u trũng sũ , con lũ y tiũ n đó đũ trũ tiũ n hũ c phí hũ c đũ i hũ c cho con.
Nũ u còn đũ , con đũ dành trũ hũ c phí cho con cũ a con.” (Hình: Tk Nguyũ n)**

Đang hũ c lũ p 11 trũ ng trung hũ c La Quinta, Trũc Trũ n, 16 tuũ i, nhà ũ Westminster, nói mũ t cách hũ n hũ : “Nũ u mà con trũng sũ , con sũ dùng sũ tiũ n đó đũ đi hũ c đũ i hũ c.”

“Tũ i sao nhũ t đũ nh phũ i hũ c đũ i hũ c?” - “Phũ i đi hũ c đũ i hũ c, vì hũ c không chũ là đũ có đũ c kiũ n thũ c, mà còn hũ c đũ biũ t cách tũ chũ , hũ c vũ đũ i sũ ng, hũ c vũ tính kũ luũ t, hũ c cách biũ t chũ i vũ i bũ n bè. Phũ i đi hũ c, cũ ũ .” Cũ bé khũ ng đũ nh mũ t cách đũ t khoát mũ c tiũ phũ i đi hũ c cũ a mình.

Ngồi ở trong ghế của Việt: Khi bạn thấy quan trọng hơn bạn

Tác Giả: Ngồi Lan/Ngồi Việt

Thứ Sáu, 30 Tháng 3 Năm 2012 06:18

Sau khi dùng tiền đi học, còn lại, Trúc Tròn nói “xây nhà cho bố mẹ, giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, giúp cho các em có điều kiện học tốt hơn. Nếu mẹ y em muốn đi du học ngoài Mỹ, cũng có thể cho các em đi.”

“Con cũng sống cho ba mẹ đi du học ở Việt Nam vì còn gia đình con bên đó. Con cũng muốn đi đến nhiều nước khác để học hỏi, hiểu biết thêm những gì mình muốn biết. Con cũng sống dùng tiền đó để giúp cho người nghèo nữa.” Trúc Tròn cho biết.

Vị Nghiêm Tròn, 23 tuổi, đang học năm thứ hai ngành Bio-Chem tại trường Golden West College thì chuyển đến đầu tiên là “sống dùng tiền trúng số để học tiếp lên ngành Doctor.”

“Cuộc đời không thể nói trước được chuyện gì xảy ra, tiền bạc không bao giờ là chức phận vì ăn xài rồi thì cũng sống hết. Cho nên phải có nghề mới tốt, mới



Kathy Phan, 21 tuổi, học năm thứ 4 trường đại học Cal State Long Beach, ngành Sinh học, “Nếu sống cuộc đời mà chỉ có xài tiền mà không làm gì hết thì cuộc đời đó không có gì hay ho hết.” (Hình: Trinie Trinh Nguyễn)

bản sống.” Nghiêm nêu suy nghĩ.

Sau đó, Nghiêm dùng tiền để “mua xe, mua nhà, mua cho ba mẹ và gửi lại mẹ ít để phòng thân.”

“Nếu trúng số con vẫn đi học” là sự khẳng định của Kathy Phan, 21 tuổi, đang học năm thứ 4 trường đại học Cal State Long Beach, ngành Sinh học.

“Tại sao vẫn phải đi học khi mà mình có tiền để không cần kiếm việc làm?” - “Con nghĩ nếu

Ngã i trã gã c Viã t: Kiã n thã c quan trã ng hã n tiã n

Tác Giả: Ngã c Lan/Ngã i Viã t

Thứ Sáu, 30 Tháng 3 Năm 2012 06:18

sã ng cuã c đã i mà chã có xài tiã n mà không làm gì hã t thì cuã c đã i đó không có gì hay ho hã t.” Kathy nói không chút chã n chã .

Sau mã c đích đi hã c, Kathy dùng sã tiã n còn lã i đã “ba mã đi du lã ch Viã t Nam và khã p nã i trên thã giã i. Ba mã sang đây lâu rã i mà chã mã i vã Viã t Nam có mã t lã n thôi vì không có nhiã u tiã n, lã i phã i đã dành tiã n cho con đi hã c, cho chã con đi hã c.”

“Dĩ nhiên là cũng sã mua xe, mua nhà vì con vã n đang đi xe cũ, nhà thì mã n. Con cũng dùng tiã n đó đã làm tã thiã n, giúp đã ngã i nghèo, vì khi mình có đã c sã may mã n thì mình phã i biã t mang đã u may mã n đó chia cho nhã ng ngã i bã t hã nh khác.” Kathy nói tiã p ã c mã cã a mình.

“Đi du lã ch khã p nã i trên thã giã i, đã n hã t nhã ng nã i mình muã n” cũng là đã u Kathy ao ã c. Tuy nhiên, “đã u này phã i thã c hiã n sau khi tã t nghiã p đã i hã c. Nghĩa là có thã dành cã năm đi du lã ch sau khi hã c xong đã i hã c, chã không phã i bã hã c mà đi chã i trã c.” Cô sinh viên cã i tã i nói vã giã c mã ng “nã u trúng sã .”